



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 19/2546

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวาระพิเศษ (เพิ่มเติม) วันที่ 27 มิถุนายน 2546

นายบัณฑิต นิจถาวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวาระพิเศษ (เพิ่มเติม) ในวันนี้ โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจและภาวะการเงินล่าสุด เพื่อกำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2546 ขยายตัวได้อย่างน่าพอใจ โดยเป็นผลจากการขยายตัวของการใช้ภายในประเทศและการส่งออก สำหรับในไตรมาสที่สอง เครื่องชี้เศรษฐกิจยังคงแสดงทิศทางที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้ภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ก็ตาม

2. คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความไม่แน่นอนด้านต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลต่อเศรษฐกิจในช่วงต่อไป ใน 2 ประการ ได้แก่

ประการแรก ถึงแม้ว่าธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางสหรัฐฯ จะได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจคงยังต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะมีผลให้การขยายตัวเข้มแข็งขึ้น

ประการที่สอง ในช่วงที่ผ่านมาความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระยะสั้นมีมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในและนอกประเทศที่กว้างขึ้น และจากการไหลเข้าของเงินทุนระยะสั้นเพื่อแสวงหากำไร ซึ่งอาจกระทบต่อเสถียรภาพของตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงทำให้ค่าเงินบาทมีความผันผวนมากขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

3. คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปัจจุบันที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ นั้น เอื้อให้นโยบายการเงินสามารถผ่อนคลายได้มากขึ้น เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศข้างต้น ซึ่งนอกจากเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะ

ต่อไปแล้ว ยังจะช่วยลดความเสี่ยงในปัจจุบันที่อาจกดดันให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงต่ำกว่าเป้าในระยะต่อไปได้

คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันลงร้อยละ 0.5 ต่อปี จากปัจจุบันที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยให้มีผลในวันนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

27 มิถุนายน 2546

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณชาญชัย พึ่งชาญชัยกุล โทร 0 2283 6825 e-mail: chanchap@bot.or.th